

"เอนก" ลงพื้นที่ อว.จ้างงาน "เลย-ขอนแก่น"

●สำรวจข้อมูลเศรษฐกิจ 25 หมู่บ้าน ● เพิ่มทักษะดิจิทัล 19 วิชาทกกิจชุมชน

ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ตนจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดและโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ หรือโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ที่บ้านท่าดีหมี ต.ปากคม อ.เชียงคาน จ.เลย ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและพื้นที่จ้างงานอว. และพื้นที่ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) เลย จำนวน 95 อัตราประกอบด้วย 1.โครงการอว. ระยะที่ 2 มรภ.เลย ร่วมบูรณาการกับ จ.เลย และขอนแก่น 85 อัตรา และ 2.จ้างงานภายใต้โครงการวิจัย เรื่องการสร้างนักพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมเพื่อการพัฒนาชุมชนด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยี ภายใต้ความร่วมมือ อว. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มรภ.เลย บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) 10 อัตรา โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่เป้าหมายด้วยดิจิทัล จัดทำหลักสูตรและเพิ่มทักษะด้านการใช้ดิจิทัลสำหรับธุรกิจชุมชน เช่น การนำผลิตภัณฑ์ชุมชนขายตลาดออนไลน์ สำรวจข้อมูลเศรษฐกิจในพื้นที่เป้าหมาย 25 หมู่บ้าน 4,581 ครัวเรือน เพิ่มทักษะในการใช้ดิจิทัลให้กับ 19 วิชาทกกิจชุมชน เพิ่มช่องทางจำหน่ายแบบออนไลน์

ให้กับชุมชน ไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง จำนวน 19 ตำบล เพื่อให้ประชาชนสามารถปรับตัวตามสถานการณ์โควิด มีทักษะในการใช้สื่อออนไลน์เพิ่มขึ้น มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชนในรูปแบบออนไลน์รวมทั้งยกระดับการศึกษาในพื้นที่เป้าหมายดิจิทัล ด้วยการสำรวจข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพด้านการศึกษาในโรงเรียนในตำบล 50 โรงเรียน

"นอกจากนี้ยังเพิ่มทักษะในการใช้ดิจิทัล สำหรับนักเรียนและครู จำนวน 1,600 ราย นักเรียนในโรงเรียนสามารถเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ได้มากขึ้นและมีความสุขในการเรียนรู้ตลอดจนครูในโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อออนไลน์อย่างเชี่ยวชาญ และจัดทำฐานข้อมูลตำบลจัดทำหลักสูตรเพิ่มทักษะ (Upskill) ด้าน การเข้าสำรวจพื้นที่และการนำข้อมูลเข้าระบบ ให้ผู้รับจ้าง 85 อัตรา ก่อนลงพื้นที่พร้อมลงพื้นที่สำรวจข้อมูลตาม platform การจัดเก็บข้อมูลทุกมิติ เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และสุขภาพ จำนวน 15,016 ชุด เพื่อนำข้อมูลเข้าระบบชุมชนมีฐานข้อมูล และแผนการพัฒนา นำไปใช้ในการตัดสินใจสู่การพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการชุมชน"

ศ.ดร.เอนกกล่าวและว่า ข้อมูลทั้งหมดจะนำไปสู่การวางแผนและพัฒนา บูรณาการหน่วยงานรัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ยกกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย โดยผ่านกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยรับผิดชอบ.